

สำเนา

บันทึกประชุมคณะกรรมการแปรรูปตัดต้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม ๓ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายคำสี กางนอก	ประธานกรรมการแปรรูปตัด
๒	นายเสถียร นามวิเศษ	กรรมการแปรรูปตัด
๓	นายคำพันธ์ พรหมไชยา	กรรมการแปรรูปตัด/เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม ๔ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสุบิน บุญรุ่ง	นายกอบต.
๒	นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ	ปลัดอบต.
๓	น.ส.แสงเดือน เพ็ชรราม	รองปลัดอบต.
๔	นางจุมพิศ คุณล้าน	นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ผู้ขาดประชุม - คน

ผู้ลาประชุม - คน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายคำพันธ์ พรหมไชยา กรรมการแปรญัตติได้มาครบองค์ประชุม ขอประธานเข้าระเบียบวาระการประชุม  
เลขานุการฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายการการประชุมครั้งแรก ปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒ เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง มีมติด้วยเสียงข้างมาก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

นายคำสี กางนอก ๓.๑ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การ  
บริหารประธานแปรฯ ส่วนตำบลโนนเพ็ด

ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ แล้ว ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด แล้วเมื่อ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

#### ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.

๒๕๕๕ ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับ การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น ข้อเสนอเพื่อทราบและพิจารณา คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังนี้

ตามที่กรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติการแต่งตั้งประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการแปรญัตติ โดยตั้งคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย

๑.นายคำสี กางนอก ประธานกรรมการฯ

๒.นายคำพันธ์ พรหมไชยา เลขานุการฯ

๓.นายเสถียร นามวิเศษ กรรมการฯ

ประกอบกับมติที่ประชุมสภา อบต.โนนเพ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ วันที่ ๙ -๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติ

จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

คำแถลงงบประมาณ สำคัญสำคัญของงบประมาณ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมมีกรรมการ ท่านใดประสงค์แปรญัตติในส่วนนี้หรือไม่ -ไม่มี-

ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนเพ็ด

นายคำสี กางนอก บันทึกลักษณะและเหตุผล ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ขององค์การบริหาร ส่วนประธาน แปรฯ ตำบลโนนเพ็ด มีกรรมการท่านใดแปรญัตติในส่วนนี้หรือไม่ -ไม่มี-

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลโนนเพ็ด

นายคำสี กางนอก ในส่วนที่ ๓ รายละเอียดประมาณการรายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ของ

ประธานแปรฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มีกรรมการท่านใดประสงค์แปรญัตติในส่วนนี้หรือไม่ -ไม่มี- คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ และไม่มีสมาชิกท่านใดขอสงวนคำแปรญัตติ ที่ ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ (คงไว้ร่างเดิม) โดย รายละเอียด มีกรรมการท่านใดเสนอคำแปรญัตติอื่นอีกหรือไม่-ไม่มี- ขอมติที่ประชุมรับรองร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (คงไว้ร่างเดิม)

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วย ๒ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง มีมติด้วยเสียงข้างมาก

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

นายคำสี กางนอก ท่านใดมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่ -ไม่มี- ผมก็ขอปิดประชุมครับ

ประธานฯ

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๗ น.

ลงชื่อ คำพันธ์ พรหมไชยา จดบันทึกการประชุม  
(นายคำพันธ์ พรหมไชยา)  
เลขานุการแปรญัตติฯ

ลงชื่อ คำสี กางนอก ผู้ตรวจทาน  
(นายคำสี กางนอก)

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติอบต.โนนเพ็ด